

# โรงเรียน British School Jakarta ประกาศรีแบรนด์ โปรแกรมการศึกษาเด็กปฐมวัย

โรงเรียน British School Jakarta (BSJ) ได้ทำการรีแบรนด์โปรแกรมการศึกษาเด็กปฐมวัยใหม่ ด้วยการเปลี่ยนชื่อกลับเป็น “ระดับชั้นอนุบาล” ซึ่งเป็นคำที่พ่อแม่เด็กในอินโดนีเซียเข้าใจได้ง่ายกว่า โดยคุณ Shane Nathan หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาประจำ BSJ อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้สะท้อนการศึกษาในระดับนี้ได้ดีขึ้น

คุณ Nathan กล่าวว่า “ชื่อเดิมอย่าง ระดับปูพื้นฐานช่วงชั้นที่หนึ่งและสอง (Foundation Stage One และ Foundation Stage Two หรือ FS1 และ FS2) เป็นชื่อที่ใช้ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ ซึ่งเราพบว่าพ่อแม่จำนวนมากในอินโดนีเซียไม่เข้าใจว่า FS1 กับ FS2 คืออะไร หรือเหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียนเราอย่างไร ในขณะที่คำว่าระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 นั้นถูกใช้โดยทั่วไปในอินโดนีเซีย ดังนั้นจึงเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลที่จะเปลี่ยนคำที่ใช้เรียก”

นอกจากการเปลี่ยนชื่อโปรแกรมแล้ว BSJ ยังได้ยกระดับหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ความสำคัญกับความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน คุณ Nathan ชี้ว่า “เราต้องการทำการเปลี่ยนแปลงโดยรวม ส่วนหนึ่งคือเพื่อทำให้ง่ายขึ้นสำหรับพ่อแม่ที่จะเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของโปรแกรมและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา เพื่อที่พ่อแม่จะได้สามารถมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของลูก ๆ”

สิ่งนี้รวมถึงความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ สำรวจ และสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น โปรแกรมระดับชั้นอนุบาลของ BSJ จะประกอบด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นในแนวทางการศึกษาแบบเรกจิโอ เอมิเลีย และการเรียนรู้ในธรรมชาติที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของนักเรียน

คุณ Nathan เสริมว่า “สิ่งนี้รวมถึงความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในแง่ของการเข้าเรียน เราให้พ่อแม่สามารถลงทะเบียนลูกหลานของตนเองตามจำนวนวันที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาที่สุด ความยืดหยุ่นดังกล่าวทำให้เราเข้าใจความพร้อมที่จะเข้าสู่โรงเรียนมากขึ้น รวมถึงผลกระทบที่มีต่อทักษะการศึกษาและพัฒนาร่างกายของเด็ก ๆ”

ทางโรงเรียนมีความพยายามที่จะยกระดับความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ในสภาพแวดล้อมที่คล่องแคล่วและจากประสบการณ์จริง โดยพื้นที่โรงเรียนขนาด 18 เฮกตาร์ ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงพื้นที่ในอาคารได้มาก เด็ก ๆ สามารถไปมาได้อย่างอิสระจากภายในอาคารไปยังนอกอาคาร ที่ซึ่งเด็ก ๆ จะได้สำรวจและเล่นกับสวนสีเขียว บ่อทราย เส้นทางจักรยาน นอกจากนี้ BSJ ยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในอินโดนีเซียที่

เด็ก ๆ สามารถค้นพบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จากน้ำด้วยพื้นที่เล่นน้ำแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ติดตั้งใหม่

คุณ Laura Crossland ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายสวัสดิการนักเรียนของ BSJ เสริมว่า “เราตั้งเป้าที่จะให้สถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถสำรวจความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้โดยอิสระ และพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นอย่างเป็นธรรมชาติภายในสภาพแวดล้อมรอบตัวพวกเขา ด้วยการเล่นต่าง ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะความเสียดและความท้าทาย และเพียงไม่นาน เด็ก ๆ จะเริ่มมองว่าสิ่งนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ในเวลาเดียวกัน เราก็จะทำให้แน่ใจว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเข้าสู่ระดับประถมศึกษา”

เกี่ยวกับ British School Jakarta:

British School Jakarta มีชื่อเสียงยาวนานในฐานะโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็ก ๆ ที่หวังจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก BSJ ก่อตั้งขึ้นในปี 2517 ให้การศึกษาแก่ชุมชนกว่า 50 สัญชาติในอินโดนีเซีย สามารถส่งนักเรียนของตัวเองเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy league ของสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม Russell Group ของสหราชอาณาจักร

สื่อมวลชนติดต่อ :

Farhana Asnap

โทร: +62217451670

อีเมล: farhana@bsj.sch.id

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20191216/2672421-1>